

# GIẢI THƯỞNG NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO TIỀM NĂNG CỦA TÂM NHÌN THẾ GIỚI

## CẢM ƠN VÌ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA BẠN

Một thế hệ lãnh đạo tiềm năng đang từng bước thúc đẩy để hình thành cộng đồng và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Những người trẻ tuổi với lòng dũng cảm đang dẫn đầu các hoạt động xã hội, các sáng kiến dựa trên đức tin, các dự án cải thiện cộng đồng và nhiều hoạt động mạo hiểm đầy cảm hứng khác để phục vụ mọi người.

**Họ là nguồn cảm hứng cho Giải thưởng dành cho các nhà lãnh đạo tiềm năng của Tâm Nhìn Thế giới.**

Là một tổ chức nhân đạo Cơ Đốc giáo, tổ chức Tâm nhìn Thế giới hướng tới xây dựng thế giới nơi mà mọi trẻ em đều được trải nghiệm giống như lời hứa về sự sống của Chúa Giê-su một cách trọn vẹn nhất. Để hướng tới tương lai này, chúng ta phải đầu tư và hợp tác với thế hệ lãnh đạo trẻ mới nổi để thúc đẩy sự đổi mới con người, tìm kiếm công lý và làm chứng cho những tin tốt lành của Đức Chúa Trời.

Giải thưởng nhà lãnh đạo tiềm năng của Tâm nhìn Thế giới sẽ truyền cảm hứng và ảnh hưởng đến mạng lưới các nhà lãnh đạo toàn cầu của Mạng Lưới Lãnh Đạo trong doanh nghiệp, chính phủ, dân sự và nhà thờ bằng cách chia sẻ câu chuyện và thông điệp của một người trẻ Cơ Đốc đang tạo ra sự thay đổi trong cộng đồng và thế giới của họ.

**Để đăng ký, vui lòng hoàn thành và gửi đơn đăng ký đến địa chỉ email [church@wvi.org](mailto:church@wvi.org) trước ngày 15 tháng 4 năm 2022.**

## Chi tiết giải thưởng

**Giải thưởng Nhà lãnh đạo tiềm năng sẽ mang đến điều gì:**

- Cơ hội chia sẻ câu chuyện và thông điệp của họ tại Hội nghị lãnh đạo toàn cầu trước gần 150.000 nhà lãnh đạo của hơn 100 quốc gia.
- Giải thưởng trị giá 10.000 đô la Mỹ dành cho sự cống hiến và phục vụ của các nhà lãnh đạo. Giải thưởng này được thực hiện bởi một đối tác tổ chức chính thức của người nhận giải.

## Tiêu chí lựa chọn

- Người theo đạo Cơ Đốc Giáo thể hiện với người khác về sự phục vụ và kỹ năng lãnh đạo của họ như thế nào?
- Kỹ năng lãnh đạo và sự phục vụ của người hưởng lợi đã đóng góp đến sự ảnh hưởng thay đổi với người khác như thế nào, đặc biệt đối với những người dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng của họ hay trên thế giới.
- Người hưởng lợi sẽ hợp tác với một tổ chức ra sao để có thể sử dụng tiền thưởng cho mục đích và công việc của họ?

## Tiến trình lựa chọn

- Thờ ỉ hạ nộp đơn vào ngày 15 tháng 4 năm 2022. Bất kỳ ai trong độ tuổi từ 15-29 tuổi đều có thể nộp đơn. Đơn đăng ký dành cho thanh thiếu niên dưới 18 tuổi phải được nộp bởi cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.
- Đề cử thanh thiếu niên bằng cách khuyến khích họ nộp đơn.
- Mời các tổ chức đối tác tham gia xã hội hóa và khuyến khích các nhà lãnh đạo thanh thiếu niên của họ nộp đơn.
- Những người lọt vào vòng chung kết sẽ được phỏng vấn bởi một hội đồng toàn cầu từ Tâm Nhìn Thế Giới và Mạng lưới Lãnh đạo Toàn Cầu.

# GIẢI THƯỞNG NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO TIỀM NĂNG CỦA TÂM NHÌN THẾ GIỚI

Họ và tên:

Tên của Cha mẹ / Người giám hộ / Người chăm sóc:

(Nếu ứng viên dưới 18 tuổi)

Quốc gia cư trú:

Tuổi:

## Câu hỏi ngắn

Khả năng lãnh đạo và sự phục vụ của bạn đã góp phần tạo ra tác động chuyển đổi như thế nào đối với những người khác trong cộng đồng hoặc thế giới của bạn? Mô tả các hoạt động của bạn và những người đã được hưởng lợi từ phục vụ của bạn. (khoảng 500 từ)

Đức tin Cơ đốc của bạn đã cho biết khả năng lãnh đạo và sự phục vụ của bạn đối với người khác như thế nào? (khoảng 500 từ)

Sự phục vụ của bạn đối với người khác đã góp phần tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống và đức tin của chính bạn như thế nào? (khoảng 500 từ)

**Một phần của giải thưởng là \$ 10.000 USD để nâng cao sự phục vụ của bạn đối với những người khác, được quản lý thông qua một tổ chức đối tác hoặc nhà thờ mà bạn lựa chọn. Bạn sẽ đầu tư số tiền thưởng như thế nào để tiếp tục công hiến sự phục vụ của mình? Bạn sẽ hợp tác với tổ chức hoặc nhà thờ nào? ( khoảng 500 từ )**

## Cam kết bảo mật

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới quốc tế (800 W Chestnut Ave, Monrovia, CA 91016, Hoa Kỳ) sẽ xử lý các chi tiết liên hệ của bạn theo Chính sách quyền riêng tư của [minh](#), có thể tìm thấy tại đây, cũng như luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư hiện hành ở Hoa Kỳ, nơi mức độ bảo vệ dữ liệu có thể khác với quốc gia của bạn.

Ngoài ra, bằng cách đăng ký Giải thưởng Lãnh đạo Trẻ niên của Tầm nhìn Thế giới, Tổ chức tầm nhìn Thế giới quốc tế sẽ chia sẻ thông tin của bạn với Hiệp hội Willow Creek, Mạng lưới Lãnh đạo Toàn cầu (GLN), cũng như văn phòng Tầm nhìn Thế giới (WV) tại quốc gia bạn cư trú. để họ có thể liên hệ trực tiếp với bạn. GLN và văn phòng WV đó sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ quá trình xử lý nào thêm thông tin của bạn, theo như luật bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu áp dụng cho họ. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách GLN hoặc văn phòng Tầm nhìn Thế giới đi a phương bảo vệ thông tin của bạn hoặc cách thực hiện bất kỳ quyền bảo vệ dữ liệu nào đối với văn phòng, vui lòng xem lại GLN hoặc chính sách bảo mật trực tuyến của văn phòng.

**Bằng cách nhập tên của bạn làm chữ ký điện tử bên dưới, tôi xin cam kết:**

- Tôi từ 18 tuổi trở lên hoặc là cha mẹ của thanh niên đăng ký Giải thưởng Lãnh đạo Thanh niên Tầm nhìn Thế giới.
- Tôi sẽ cung cấp và đồng ý đối với việc xử lý (thu thập, sử dụng và chuyển giao) các chi tiết và thông tin cá nhân mà tôi đã cung cấp trong đơn đăng ký này để tôi hoặc con tôi được xem xét cho Giải thưởng Lãnh đạo Trẻ của Tầm nhìn Thế giới.
- Tất cả thông tin được gửi trong đơn đăng ký này là đúng sự thật và chính xác theo hiểu biết của tôi.
- Tôi cho phép sử dụng tất cả thông tin ứng dụng và hình ảnh của tôi để tổ chức Tầm nhìn Thế giới Quốc tế và các trang web tương ứng của Mạng lưới Lãnh đạo Toàn cầu và các tài liệu quảng cáo khác sử dụng.

Họ và tên:

Nếu bạn là cha mẹ / người giám hộ, tên của người được đề cử:

Ngày: